



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๕๐

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๑๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง เพื่อนำผลการสำรวจความคิดเห็นจัดทำฐานข้อมูลและประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการใช้บริการ และประสานงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำไปใช้พิจารณาจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรับรองข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั้งประชากรหลักและประชากรแฝงในพื้นที่ที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเองตามแบบสำรวจ ส่งให้จังหวัด จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ่ายนันทชัย)  
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓ - ๕

งานส่งเสริมสำรวจคนพิการที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน  
เลขรับ ๐๘๙๘  
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เวลา

3.2



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๐๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ พม ๐๗๐๓/๕๘๐๓  
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ว่า สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะ  
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง เพื่อนำผลการสำรวจความคิดเห็นจัดทำฐานข้อมูลและประสาน  
กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ  
สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการใช้บริการ และประสานงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้  
นำไปใช้พิจารณาจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต่อไป ในการนี้ จึงขอความ  
อนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจและรับรองข้อมูล  
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั้งประชากรหลักและประชากรแฝงในพื้นที่ที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการ  
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง และรวบรวมข้อมูลนำเสนอให้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ  
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรับรองข้อมูลคนพิการตามแบบสำรวจแล้วรวบรวม  
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ - ๔๑๓๕ โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓  
ผู้ประสานงาน : วีรวรรณ ทองประดับ โทร. ๐๙-๒๕๓๗-๕๕๒๒